

## บังกลาเทศประกาศลดหย่อนภาษีนำเข้าและอากรควบคุมสินค้าข้าว

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ราชกิจจานุเบกษาบังกลาเทศ โดยกระทรวงการคลังบังกลาเทศ ได้เผยแพร่ประกาศเลขที่ S.R.O. No-๓๖๔-AIN/๒๐๒๔/๙๓/Customs ว่าด้วยการลดหย่อนอัตราภาษีนำเข้าชั่วคราว สินค้าพิกัด ๑๐๐๖.๓๐.๙๙ ชนิดสินค้าข้าวหนึ่งและข้าวขาว (ข้าวธรรมดาที่มีใช้ข้าวหอม) โดยลดหย่อนอัตราภาษีศุลกากร (Custom Duty) เหลือร้อยละ ๑๕ จากอัตราปกติร้อยละ ๒๕ และอากรควบคุมสินค้านำเข้า (Regulatory Duty) เหลือร้อยละ ๕ จากอัตราปกติร้อยละ ๒๕ ส่งผลให้อัตราภาษีรวม (Total Tax Incidence) ของสินค้าพิกัดดังกล่าวลดลงเหลือร้อยละ ๒๕.๐๐ (จากอัตราภาษีรวมปกติร้อยละ ๖๒.๕๐) การลดหย่อนอัตราภาษีใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป สาเหตุการลดภาษีนำเข้า เนื่องจากบังกลาเทศต้องการกระตุ้นให้ภาคเอกชนนำเข้าข้าวจากต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวในตลาดภายในประเทศ และตามราชกิจจานุเบกษาบังกลาเทศฉบับดังกล่าวนี้ กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดให้ผู้นำเข้าแต่ละรายที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต้องสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อแจ้งขอใช้สิทธิต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องแจ้งปริมาณนำเข้า ช่วงเวลานำเข้า

พิกัด	รายละเอียดสินค้า	CD	RD	SD	VAT	AT	AIT	TTI
1006.30.99	ข้าวหนึ่งและข้าวขาว (ข้าวธรรมดาที่มีใช้ข้าวหอม) (ภาษีและอากรเดิม)	15 (25)	5 (25)	0 (0)	0 (0)	0 (5)	5 (5)	25.00 % (62.50%)

**หมายเหตุ:** CD = Custom Duty, RD= Regulatory Duty, SD = Supplementary Duty, VAT = Value Added Tax, AT=Advance Tax, AIT =Advance Income Tax, TTI= Total Tax Incidence.

คำอธิบายภาษีและการคำนวณ ศึกษาได้จาก <https://www.ditp.go.th/post/181484>

บังกลาเทศจะมีการประกาศลดหย่อนภาษีนำเข้าข้าวเป็นช่วงๆ ตามสถานการณ์ในประเทศ ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสของผู้ส่งออกข้าวหนึ่งและข้าวขาวของไทย พิจารณาการส่งออกข้าวไปบังกลาเทศ ข้อมูลการนำเข้าข้าวไทยล่าสุดมีขึ้นในปี ๒๕๖๖ บังกลาเทศนำเข้าข้าวหนึ่งจากไทยมีมูลค่า ๕๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณ ๑.๑ แสนตัน ซึ่งเป็นสถิติการนำเข้าสูงสุดนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ในส่วนของข้าวคุณภาพสูง เช่น ข้าวหอมมะลิไทยมีการนำเข้ามูลค่าปริมาณไม่สูงมากนัก โดยได้รับความนิยมนำเข้าในร้านอาหารของกลุ่มประชาชนบังกลาเทศที่มีรายได้สูงและชาวต่างประเทศที่มาทำงานในบังกลาเทศ ผู้ส่งออกที่สนใจส่งออกข้าวอาจต้องพิจารณาส่งออกข้าวไปตลาดบังกลาเทศใน ๒ ช่องทาง ได้แก่ (๑) ช่องทางการซื้อขายตามปกติกับเอกชนบังกลาเทศที่ต้องการนำเข้าข้าว และ (๒) จากการเปิดประมูลนำเข้าข้าวจากนานาชาติของรัฐบาลบังกลาเทศที่ประกาศออกมาเป็นครั้งคราว ซึ่งใน ๒ ช่องทางนี้ ผู้ส่งออกจำเป็นต้องมีคู่ค้าในบังกลาเทศเพื่อดำเนินการด้านเอกสารและการประสานงานกับบริษัทในบังกลาเทศ ผู้ส่งออกที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงธากา ที่อีเมล [thaitcdhaka@gmail.com](mailto:thaitcdhaka@gmail.com)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงธากา  
ตุลาคม ๒๕๖๗